

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

**ชื่อหลักสูตร :** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
Master of Arts Program in Industrial and Organizational Psychology

**ชื่อปริญญา :** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  
ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  
Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology)  
M.A.(Industrial and Organizational Psychology)

**คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา :**

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ  
รับรอง

**แผนการศึกษา :** แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต

**ระยะเวลาการศึกษา :** ๒ ปี

**ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :** แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๖๕,๔๐๐ บาท

แผน ข ประมาณ ๖๑,๘๐๐ บาท ภาคพิเศษ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์ของหลักสูตร**

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะ  
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ  
ปฏิบัติงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานในองค์การ

๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และนำความรู้  
ที่ได้รับไปใช้ในการวิจัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ

ปัจจุบันมีสถานประกอบการทั้งของไทยและต่างประเทศ สถานประกอบการจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรม  
นายจ้างนอกจากชาวไทยและยังมีต่างประเทศ แรงงานมีทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ  
จึงเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความวัฒนธรรมแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นชนวนทำให้เกิดปัญหาได้ นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินการให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดำเนินไปอย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมาย  
ในการทำงานและมีความพึงพอใจในการทำงาน

**อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา**

อาจารย์ นักจิตวิทยา นักฝึกอบรม นักวิจัย นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
หรืองานอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

**ติดต่อภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์**

โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๕-๓๕๑๗

E-mail : mnp@kmutnb.ac.th